

UBND TỈNH KIÊN GIANG
**SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *1320* /LĐTBXH-NCC

Kiên Giang, ngày *8* tháng 7 năm 2019

V/v đăng thông tin hồ sơ đề nghị
công nhận liệt sĩ.

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang.
- Báo Kiên giang.
- Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.

Căn cứ Công văn số 2531/LĐTBXH-NCC ngày 27/6/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ;

Căn cứ Công văn 3924/VP-VHXH ngày 05/7/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận không thu phí thông báo và đăng tải thông tin đối tượng đề nghị công nhận liệt sĩ;

Tỉnh Kiên Giang có 02 người đã hy sinh trong trận Giồng Bóm là ông Trần Văn Chiếu và ông Nguyễn Văn A; Nguyên quán: Ấp Tô Châu, xã Thuận Yên, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Hiện nay, các cơ quan thuộc tỉnh Bạc Liêu đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ.

Để có cơ sở xem xét, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Kiên Giang đăng tải thông tin trên báo Kiên Giang, Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang và trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Kiên Giang. Thời gian đăng tải: 15 ngày, ít nhất 4 kỳ (Có kèm theo nội dung thông tin đăng tải) để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh biết và tham gia ý kiến.

Mọi thông tin có liên quan đến những trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ xin được gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, địa chỉ số 249 Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá tỉnh Kiên Giang; số điện thoại: 02973.867566.

Xin trân trọng cảm ơn. / *Thiếu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- BGĐ Sở (mail);
- Lưu: NCC, Phòng NCC, lathu.



Nguyễn Hoàng Minh

NỘI DUNG ĐĂNG LẤY Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN

Năm 1946, tại mặt trận Giồng Bóm, xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Tòa Thánh Ngọc Minh - Cao Đài Minh Chơn Đạo, do Ông Cao Triều Phát làm Tổng chỉ huy, đã chiến đấu chống lại giặc Pháp, nhiều người đã hy sinh, trong đó có 02 người thuộc họ Đạo Bát Quái – Đồ Thiên tỉnh Kiên Giang, gồm:

1/ Ông: Trần văn Chiếu

2/ Ông: Nguyễn Văn A

Nguyên quán: Ấp Tô Châu, xã Thuận Yên, huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (nay là Khu phố IV, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang)

Ngày hy sinh: 15/4/1946./.

Hiện nay, các cơ quan thuộc tỉnh Bạc Liêu đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ.

Để có cơ sở xem xét, đề nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải thông tin về những trường hợp đã nêu trên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Kiên Giang, trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Kiên Giang và trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh biết và tham gia ý kiến.

Mọi thông tin có liên quan đến hai trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ xin được gửi về: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, địa chỉ số 249 Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá tỉnh Kiên Giang; số điện thoại: 02973.867566.

Xin trân trọng cảm ơn.